



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดรูปแบบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประกวดรูปแบบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดการดำเนินโครงการ ๓ ระยะ ประกอบด้วย ๑) การให้ความรู้ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ๓) การประกวดสื่อนวัตกรรมระดับมหาวิทยาลัย บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดรูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

๑. ประเภทรูปแบบการเรียนการสอน

๑.๑ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลที่หนึ่ง	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก และอาจารย์ ดร.มาณวิภา กิตติพร
รางวัลที่สอง	ได้แก่	อาจารย์ ดร.ทรงพล อุทัยสาร
รางวัลที่สาม	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย สุนทรธนาภิรมย์
รางวัลชมเชย	ได้แก่	อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่
รางวัลชมเชย	ได้แก่	รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรา เอราวัฒน์
รางวัลชมเชย	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย
รางวัลชมเชย	ได้แก่	อาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร

๑.๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลที่หนึ่ง	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ละม่อม
รางวัลที่สอง	ได้แก่	อาจารย์ ดร.สถิตินพงษ์ เอื้ออารีมิตร

๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลที่หนึ่ง	ได้แก่	รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ
รางวัลที่สอง	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ก้าวสิทธิ์
รางวัลที่สาม	ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที

รางวัลชมเชย ได้แก่ อาจารย์ ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย
 รางวัลชมเชย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู
 รางวัลชมเชย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์

๒. ประเภทสื่อการเรียนการสอน

๒.๑ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลที่หนึ่ง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลากวิเศษชัย
 และอาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร

รางวัลที่หนึ่ง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และคณะ

รางวัลที่สอง ได้แก่ อาจารย์ ดร.นุศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน

๒.๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-ไม่มีผู้ส่งผลงาน-

๒.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัลชมเชย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการคัดเลือกการประกวดนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน ดังนี้

ลำดับ	ผลการตัดสิน	ชื่ออาจารย์	ชื่อผลงานนวัตกรรม	สังกัด/คณะ/วิทยาลัย
ประเภทรูปแบบการเรียนการสอน				
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				
๑	รางวัลที่หนึ่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก และอาจารย์ ดร.มานวิภา กิตติพร	รูปแบบการเรียนรู้จากการให้บริการพี่เลี้ยงฝึกอบรมหุ่นยนต์ทางการศึกษาในโรงเรียน ของชุมชน	คณะศึกษาศาสตร์
๒	รางวัลที่สอง	อาจารย์ ดร.ทรงพล อุทัยสาร	การผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ดีขึ้นของนิสิต กรณีศึกษาการออกแบบ วิดีโอการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมในหลากหลายสถานการณ์	คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
๓	รางวัลที่สาม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์	เส้นทางสู่กระบวนการยุติธรรม : จากห้องเรียนสู่ศาลจริง	คณะนิติศาสตร์
๔	รางวัลชมเชย	อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่	โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะนิสิต : การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑	คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวัฒนธรรมศาสตร์
๕	รางวัลชมเชย	รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรา เอราวัฒน์	ธุรกิจบริการจำลอง	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
๖	รางวัลชมเชย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลาภวิเศษชัย	ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) ห้องเรียนแห่งโลกอนาคต	คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
๗	รางวัลชมเชย	อาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร	การพัฒนาการเรียนการสอน บูรณาการร่วมกับการให้บริการวิชาการ	คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
๑	รางวัลที่หนึ่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ละม่อม	รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียกคืนความรู้	คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒	รางวัลที่สอง	อาจารย์ ดร.สฤติพงษ์ เอื้ออารีมิตร	รูปแบบการสอนรายวิชาภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture)	คณะวิทยาการสารสนเทศ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ				
๑	รางวัลที่หนึ่ง	รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ	ห้องเรียนกลับด้าน	คณะแพทยศาสตร์
๒	รางวัลที่สอง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ แก้วสิทธิ์	รูปแบบการสอนแบบ Active learning กรณีศึกษานำร่อง รายวิชาการพยาบาลมารดา และทารก	คณะพยาบาลศาสตร์
๓	รางวัลที่สาม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวทิ	นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	ผลการตัดสิน	ชื่ออาจารย์	ชื่อผลงานนวัตกรรม	สังกัด/คณะ/วิทยาลัย
๔	รางวัลชมเชย	อาจารย์ ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย	การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานโดยใช้การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) กรณีศึกษา การประเมินความเสี่ยงของการใช้รถยนต์	คณะสาธารณสุขศาสตร์
๕	รางวัลชมเชย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู	บูรณาการวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์
๖	รางวัลชมเชย	รองศาสตราจารย์ ดร.สกุรัตน์ รัตนเกียรติ	เกมโดมิโนทบทวนบทเรียนเรื่องแบคทีเรียก่อโรค	คณะเภสัชศาสตร์
ประเภทสื่อการเรียนการสอน				
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				
๑	รางวัลที่หนึ่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ลากวิเศษชัย และอาจารย์ ดร.เขาวภา นียากร	ธนาคารหน่วยกิต : ชีวิตยุคใหม่ของการศึกษา	คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
๑	รางวัลที่หนึ่ง	รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และคณะ	โปรแกรมอาร์แทป (โปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย)	คณะศึกษาศาสตร์
๒	รางวัลที่สอง	อาจารย์ ดร.นุชตรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน	การอ่านอย่างกว้างขวางเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
- ไม่มีผู้ส่งเข้าประกวด				
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ				
๑	รางวัลชมเชย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวทิ	การเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อพัฒนาการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	คณะพยาบาลศาสตร์